

Số: /BC-UBND

Thị trấn Bút Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030

Thực hiện Công văn số: 40/CV-NN&PTNT ngày 15/9/2021 của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ giai đoạn 2019 - 2025, định hướng 2030.

UBND thị trấn Bút Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU và Quyết định 1258/QĐ-UBND về đề án nuôi trồng thủy sản nước lợ theo hướng bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn về nghị quyết 15-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ giai đoạn 2019 - 2025, định hướng 2030, Đề án nuôi trồng thủy sản nước lợ của UBND huyện Hoằng Hóa.

Đảng bộ thị trấn đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 13/5/2021 trong đó có nội dung định hướng quy hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ khu vực ngoại đê.

Tuyên truyền về công tác quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản của thị trấn là bao gồm toàn bộ phía sông đê Lạch trường với diện tích 20,2 ha. Trong đó diện tích mặt nước cũ hiện đang nuôi trồng là 12,2ha, diện tích có thể cải tạo để chuyển đổi là 08 ha.

UBND thị trấn Bút Sơn tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 20/11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ giai đoạn 2019 - 2025, định hướng 2030.

2. Công tác quy hoạch, thiết kế vùng nuôi

Diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ trên địa bàn chủ yếu đang tồn tại là những ao, đầm nuôi thả canh, gồm các loại cá, tôm và một số thủy sản truyền thống. Do khu

vực nuôi là phía ngoại ô, phụ thuộc nguồn nước nên việc đầu tư, cải tạo có hệ thống, định hướng nuôi trồng chuyên nghiệp theo quy hoạch chưa thực hiện được.

Các diện tích nuôi trồng trên địa bàn chưa thực hiện thuê tư vấn thiết kế quy hoạch vùng nuôi, mà đang thực hiện theo hình thức nuôi quảng canh cải tiến nhỏ lẻ.

3. Kết quả thực hiện

Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Hoằng Hóa về việc dừng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ mục tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện khóa XX giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 20/12/2020 của HĐND huyện khóa XX, giai đoạn 2016 - 2020;

UBND thị trấn đã và đang triển khai đến nhân dân, đặc biệt là đến các hộ có diện tích nuôi trồng lớn các nội dung của Nghị quyết.

Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ dân có khu vực ao, đầm ngoại ô nuôi thủy sản nước lợ cải tạo bờ, đầm để bảo vệ ao nuôi. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

4. Thuận lợi, khó khăn giải pháp thực hiện

- Thuận lợi

Thị trấn Bút Sơn có hệ thống sông Lạch trường có điều kiện để quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ, phù hợp với nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

- Khó khăn

Trên địa bàn thị trấn khu vực nuôi thủy sản chủ yếu vẫn là nông hộ nhỏ lẻ, tự phát, không theo định hướng, chưa có đầu tư quy mô lớn vào nuôi trồng, hệ thống cấp thoát nước vùng nuôi chưa được thiết kế, đầu tư xây dựng hoàn thiện dẫn đến những ảnh hưởng, hệ lụy về môi trường. Trong khi đó kinh phí thuê tư vấn thiết kế cao, nhân dân chưa đồng thuận để thực hiện.

Chưa có cơ chế chính sách đồng bộ trong phát triển nuôi trồng thủy sản từ việc đầu tư hạ tầng, chất lượng nhân lực, con giống, vật tư thiết bị, kho bảo quản phục vụ nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, thực hiện theo Nghị quyết 291/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Hoằng Hóa về việc dừng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ mục tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện khóa XX giai đoạn 2016-2020, UBND thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả được nhận nguồn kinh phí về đào đắp, trồng đê trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản.

Nguồn vốn đầu tư theo hướng công nghiệp đòi hỏi vốn lớn. Chưa có nhiều chính sách hỗ trợ của cấp trên.

5. Đề xuất, kiến nghị

Do kinh phí tư vấn thiết kế lớn, các hộ dân chưa đồng thuận mà nguồn kinh phí của địa phương hạn hẹp nên đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo để lập quy hoạch, thiết kế vùng nuôi.

II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo diện tích thấp, trũng thường xuyên bị ngập do nước lên để cải tạo thành ao, đầm nuôi.

2. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, quản lý vùng nuôi theo hướng phát triển bền vững, trong đó quy hoạch hệ thống giao thông và các công trình phụ trợ để phát triển vùng nuôi, đảm bảo theo hướng nuôi trồng thâm canh, chuyên nghiệp.

3. Hướng dẫn các hộ có nhu cầu chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoàn thiện hồ sơ đăng ký chuyển đổi và thực hiện phê duyệt đăng ký chuyển đổi cho các hộ.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TT ĐU, HĐND, UBND (B/c);
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Sơn